

Số /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 13: Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Văn Phong xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/09/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 ;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Hoàng Hóa về mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào báo cáo kết quả xây dựng thôn kiểu mẫu của thôn Văn Phong gửi về UBND xã kết quả thực hiện tiêu chí số 13 về Thông tin - truyền thông. UBND xã Hoàng Trường báo cáo Phòng văn hóa thông tin nội dung xây dựng thôn kiểu mẫu Văn Phong cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu 13.1. Có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 4G/5G; cán bộ thôn, bản có ứng dụng các nền tảng số để thông tin, tuyên truyền đến người dân trong thôn.

Trên địa bàn Thôn Văn Phong hiện tại đang sử dụng sóng thông tin di động và internet của 2 trạm BTS của 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet là Viettel và Vinaphone.

Hiện tại trên địa bàn xã có 90 hộ cáp quang của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, trong đó thôn Văn Phong có 15 hộ cáp. Hệ thống cáp quang đã được các nhà mạng cung cấp dịch vụ internet cho các hộ gia đình đảm bảo 100%. Hệ thống đường dây đã được thu gom, bó gọn, đảm bảo mỹ quan trong xây dựng Nông thôn mới.

Hiện nay, hầu hết cán bộ thôn đều sử dụng các nền tảng công nghệ số để thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng, làm cầu nối để thông tin, tuyên truyền đến mọi người dân trong thôn. Chủ yếu sử dụng ứng dụng zalo cài đặt trên điện thoại thông minh đã giúp cán bộ thôn điều hành tốt hơn trong công việc. vì vậy các hội nghị, hội họp hoặc cần thông tin cho cán bộ Đảng viên huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường được dễ dàng hơn. Ngoài ra, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn nhân dân cài đặt kết nối zalo chuyên đổi số quốc gia để nắm bắt thông tin về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Các nhóm zalo chủ yếu là: Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Văn Phong gồm 03 thành viên; Chi bộ Văn Phong gồm.... thành viên; Cấp ủy Văn Phong gồm 03 thành viên; Ban công tác Mặt trận Văn Phong gồm Thành viên; Các chi hội đoàn thể thôn Văn Phong gồm ... thành viên.

So với yêu cầu của tiêu chí: Đạt

(Có danh sách kèm theo)

2. Chỉ tiêu 13.2. Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt.

Thôn Văn Phong có 12 loa kết nối với Đài truyền thanh của xã đang sử dụng tốt. Nhân dân trong thôn luôn được tiếp cận thông tin của các Đài từ trung ương đến xã thông qua việc tiếp âm và truyền thanh trực tiếp từ Đài truyền thanh xã.

So với yêu cầu của tiêu chí: Đạt 100%

(có Danh sách kèm theo)

3. Chỉ tiêu 13.3. Có một trong các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, như: Sản xuất, kinh doanh; y tế; giáo dục; an toàn giao thông; an ninh trật tự; truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt là các hộ gia đình trồng cây ăn quả đã ứng dụng hệ thống tưới tiêu tự động để chăm sóc cây trồng. Mục đích của sử dụng ứng dụng này góp phần tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm chi phí, tạo độ ẩm cho đất. đồng thời hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của sâu bệnh gây hại.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 của thôn Văn Phong.

Vậy UBND xã Hoàng Trường báo cáo đề Phòng Văn hóa – thông tin tham mưu đề xuất Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện kiểm tra công nhận về tiêu chí số 13 cho đơn vị thôn Văn Phong./.

Nơi nhận:

- Đoàn thẩm định NTM huyện (b/c);
- Phòng VH TT huyện (b/c);
- Ban CĐ XDNTM xã (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh